

Số: /BC-UBND

Ba Giang, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND xã giữa năm 2023

Căn cứ Báo cáo số 09/BC-MTTQVN-BTT ngày 06/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Giang về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

UBND xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Về đường giao thông

1.1. Đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn (*Bê tông xi măng*), tuyến đường từ điểm cuối công trình đường bê tông nhà ông Phạm Văn Nía, đi Tổ 1 - thôn Gò Khôn. Vì đây là tuyến đường chính hiện nay người dân và học sinh đi lại rất khó khăn mặc dù đã được xã, thôn phát động ra quân tổ chức sửa chữa nhiều lần bằng phương tiện thủ công nhưng vẫn chưa đảm bảo thông suốt cho việc đi lại của người dân, để phục vụ dân sinh nơi đây (*Ý kiến kỳ trước*).

* **UBND xã trả lời như sau:** Tuyến đường bê tông xi măng từ nhà ông Phạm Văn Nía, đi Tổ 1 - thôn Gò Khôn đã được đưa vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2022, từ nguồn vốn sự nghiệp của huyện, UBND xã đã lựa chọn công trình này để thực hiện đầu tư với nguồn vốn 800 triệu đồng và đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Vì nguồn kinh phí phân bổ về địa phương rất hạn chế nên việc đầu tư nối tiếp sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình trong thời gian tới (khi có nguồn vốn cấp trên phân bổ). Nội dung này đã được UBND xã trả lời tại kỳ họp HĐND xã cuối năm 2022.

1.2. Đề nghị Nhà nước đầu tư mở đường giao thông từ Tổ 2 - Gò Lút đi Tổ 1 - Gò Xuyên - thôn Ba Nhà.

* **UBND xã trả lời như sau:** UBND xã ghi nhận đây là nhu cầu và là nguyện vọng chính đáng của bà con Nhân dân tại Gò Lút - Gò Xuyên, thôn Ba Nhà. Tuy nhiên, việc mở đường qua rừng phòng hộ cần được sự cho phép của cấp có thẩm quyền Trung ương và cấp tỉnh, đồng thời kinh phí cho việc mở đường rất lớn, trong khi chỉ phục vụ nhu cầu của hơn 30 hộ dân. Phương án khả thi nhất mà UBND xã qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã và đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân là đề nghị bà con Nhân dân nơi đây di dời về khu tái định cư, vừa giúp bà con

Nhân dân tiếp cận với điện, đường, trường, trạm, vừa bảo vệ được rừng, nguồn tài nguyên của xã nói riêng, huyện Ba Tơ nói chung.

1.3. Đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống tường rào, công ngõ, công trình vệ sinh công cộng cho Nhà văn hoá hai thôn Gò Khôn và Nước Lô.

** UBND xã trả lời như sau:* Hạng mục xây dựng tường rào, công ngõ, công trình vệ sinh công cộng cho Nhà văn hóa thôn Gò Khôn và thôn Nước Lô đã được UBND xã đưa vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tuy nhiên nguồn kinh phí phân bổ về địa phương rất hạn chế nên UBND xã ưu tiên lựa chọn các công trình mang tính cấp thiết hơn. Trong thời gian tới, khi có kinh phí, UBND xã sẽ chú ý, quan tâm đến công trình này.

1.4. Đề nghị UBND xã khắc phục tảng đá sạt lở tại điểm suối Nước Ngu, thôn Gò Khôn.

** UBND xã trả lời như sau:* UBND xã đã thực hiện kiểm tra hiện trạng sạt lở tại điểm suối Nước Ngu, thôn Gò Khôn và nhận thấy tuyến đường này đã và đang hư hỏng nặng, tảng đá rơi xuống gần đường. Do đó, UBND xã dự kiến sẽ thực hiện sửa chữa từ nguồn vốn duy tu được phân bổ trong năm 2023.

2. Về điện thấp sáng

Đề nghị Nhà nước hỗ trợ trụ điện cho Nhân dân Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3 (thôn Gò Khôn), Tổ 3 (thôn Ba Nhà); vì hiện nay một số hộ dân tự kéo điện bằng trụ tre, cây gỗ đường dẫn quá xa không đảm bảo an toàn cho người và gia súc qua lại.

** UBND xã trả lời như sau:* Việc đầu tư điện và hệ thống trụ điện của đơn vị Điện lực theo Quy định chỉ cung cấp đến những vị trí nhất định trên địa bàn thôn, tổ. Do đó, việc hỗ trợ trụ điện cho Nhân dân để kéo dây về xóm là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, đây là nhu cầu chính đáng của Nhân dân nên UBND xã xin ghi nhận và sẽ có kiến nghị, đề xuất lên cấp trên.

3. Về nước sinh hoạt

3.1. Đề nghị Nhà nước đầu tư nước sạch tại: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4 (thôn Gò Khôn); Tổ 3 (xóm ông Phạm Văn Lên, xóm Mang Pa Lắc - thôn Ba Nhà); Tổ 3, Tổ 4 (thôn Nước Lô) vì hiện nay bà con Nhân dân tự lấy nước sông, suối tự chảy không đảm bảo vệ sinh.

** UBND xã trả lời như sau:* UBND xã sẽ triển khai lập Kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan để tiến hành kiểm tra thực tế trước khi tổng hợp các công trình đưa vào Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 năm 2021 - 2025 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khi nào có kinh phí phân bổ, trên cơ sở kế hoạch, UBND xã sẽ thực hiện hỗ trợ cho Nhân dân theo đúng Quy định.

3.2. Đề nghị UBND xã hỗ trợ ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân ở tại Gò Xuyên, Vùng Khâm - thôn Ba Nhà.

* **UBND xã trả lời như sau:** Về hỗ trợ ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt, UBND xã đã triển khai họp lấy ý kiến Nhân dân tại 3 thôn về việc đăng ký các danh mục theo Dự án 1 (*Hỗ trợ chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán*). Trên cơ sở đăng ký của các hộ dân, UBND xã đã chỉ đạo các Trưởng thôn xét chọn hộ đủ điều kiện để tham gia Chương trình, Dự án trên cơ sở xét chọn của các thôn trình lên, UBND xã tiếp tục mời các thành phần có liên quan tổ chức họp xét tại UBND xã, sau khi thống nhất kết quả UBND xã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ trình lên cấp trên thẩm định, sau khi có kết quả thẩm định UBND xã sẽ tiến hành các bước tiếp theo để cấp ống dẫn nước sinh hoạt cho các hộ dân.

4. Về kênh mương - thủy lợi

Đề nghị Nhà nước đầu tư nối tiếp kênh mương: Ha Ro, Đồng Ma Mãng (thôn Gò Khôn); kênh mương Dơ Ri, Đồng Pa Ghít (thôn Nước Lô); kênh mương đồng Ka Nách, Đồng Chia (thôn Ba Nhà).

* **UBND xã trả lời như sau:** Về đầu tư nối tiếp các kênh mương nêu trên, UBND xã đã rà soát nhu cầu đầu tư kiên cố hóa kênh mương và lập Kế hoạch đăng ký đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trình UBND huyện tổng hợp. Khi có kinh phí phân bổ, UBND xã sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện theo nhu cầu của bà con Nhân dân.

5. Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM)

5.1. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ xi măng để Nhân dân tự làm đường vào xóm, làng: ông Phạm Văn Lúa, Tổ 2 - thôn Nước Lô; xóm ông Phạm Văn Rạch, Tổ 7 - thôn Gò Khôn.

* **UBND xã trả lời như sau:** Hằng năm, trên cơ sở văn bản của cấp trên, UBND xã đều triển khai rộng rãi đến Nhân dân để đăng ký nhu cầu hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn (*Nhà nước và Nhân dân cùng làm*). Cụ thể, năm 2023 chuẩn bị triển khai thực hiện với 10 tuyến đường/55,1 tấn xi măng. Tuyến đường xóm ông Phạm Văn Lúa, Tổ 2 - thôn Nước Lô; xóm ông Phạm Văn Rạch, Tổ 7 - thôn Gò Khôn hộ dân không đăng ký nên không được tổng hợp. UBND xã sẽ đưa nội dung này vào Kế hoạch đăng ký hỗ trợ trong năm 2024.

5.2. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ người dân về giống cây quế, giống bò (lai) bò đực giống cho thôn Gò Khôn.

* **UBND xã trả lời như sau:** Về hỗ trợ giống cây quế trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ tổng hợp và đưa vào Kế hoạch trung hạn trong giai đoạn tiếp theo. Về giống bò đực (lai), UBND xã đã tổ chức họp dân và đã tổng hợp Danh sách tham gia Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, hiện

tại UBND xã đang trong thời gian xét chọn và hoàn chỉnh hồ sơ để trình lên cấp trên thẩm định.

5.3. Đề nghị Nhà nước, đơn vị cung ứng giống hỗ trợ giảm nghèo phát triển sản xuất thì nên thực hiện cấp giống vào mùa nắng, chứ cấp giống vào mùa mưa rất khó khăn về đường đi và thời tiết ảnh hưởng xấu đến hiệu quả, chất lượng cây, con giống.

** UBND xã trả lời như sau:* Quy trình thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất (cung ứng cây, con giống) trên địa bàn xã nói riêng, địa bàn huyện nói chung thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. UBND xã đã tổng hợp nhu cầu, xây dựng Kế hoạch trình UBND huyện và hiện đang chờ quyết định thẩm định, phê duyệt của UBND huyện. Sau khi có quyết định thẩm định, phê duyệt, UBND xã mới có thể hợp đồng đơn vị cung ứng. Thực tế, UBND xã không chủ động được về thời gian trong việc cung ứng cho bà con Nhân dân. Nội dung này UBND xã ghi nhận và sẽ có ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp của UBND huyện về lĩnh vực này.

6. Về lĩnh vực đất đai

Đề nghị Nhà nước có chính sách đo đạc lại, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở; vì hiện nay hầu hết người dân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (*sổ đỏ*) hợp pháp theo Quy định của Pháp luật.

** UBND xã trả lời như sau:* Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Ba Tơ nói chung, xã Ba Giang nói riêng đã thực hiện triển khai các Dự án về đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể như Dự án VLAP (Đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúa, đất nhà ở); Dự án RUDEP (Đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất). Về cơ bản các diện tích đất của bà con Nhân dân đều đã được cấp Sổ đỏ theo đúng Quy định. Việc các hộ dân thực hiện chuyển nhượng, tặng cho bằng miệng hoặc bằng Giấy viết tay, nếu có nhu cầu đổi sổ thì liên hệ trực tiếp công chức Địa chính xã để được hướng dẫn cụ thể.

7. Một số vấn đề khác

7.1. Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với các hộ thực hiện nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư trồng keo nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình; nhưng hiện nay diện tích keo bị bệnh (nấm) chết hàng loạt, thiệt hại lớn làm ảnh hưởng đến đời sống thu nhập và khả năng trả nợ của các hộ dân trên địa bàn xã.

** UBND xã trả lời như sau:* Vừa qua, trên cơ sở thông tin của Nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp các thôn thực hiện thống kê diện tích keo bị nấm chết hàng loạt trên địa bàn xã để báo cáo UBND huyện

(Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 31/3/2023). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản nào Quy định về chế độ hỗ trợ, nếu có UBND xã sẽ kịp thời thông báo đến người dân. Về các hộ dân vay vốn để trồng keo không có khả năng trả nợ, UBND xã sẽ làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội huyện trước khi có thông tin chính thức đến Nhân dân.

7.2. Đề nghị Nhà nước có Kế hoạch, Phương án cải tạo đất ruộng 01 vụ thành 02 vụ/năm; hỗ trợ phân bón cây lúa cho người dân tại khu vực Gò Xuyên (thôn Ba Nhà).

*** UBND xã trả lời như sau:**

- Về cải tạo đất ruộng 01 vụ thành 02 vụ/năm, UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn phụ trách tham mưu Kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan đi kiểm tra thực tế tại các xứ đồng canh tác, nếu đảm bảo nước tưới cho sản xuất lúa nước 02 vụ, UBND xã sẽ xây dựng Phương án và hướng dẫn hộ dân sản xuất lúa 01 vụ thành 02 vụ để phát triển đất trồng lúa nước và hạn chế đất bỏ hoang lãng phí.

- Về hỗ trợ phân bón cây lúa cho người dân tại khu vực Gò Xuyên - thôn Ba Nhà. Hiện tại UBND xã không có nguồn kinh phí để hỗ trợ phân bón cho cây trồng theo nguyện vọng của bà con Nhân dân. Do vậy, đề nghị hộ dân tự chủ động trong quá trình sản xuất để mang lại năng suất, sản lượng trong sản xuất cây lúa nước, nhằm tăng thêm thu nhập cho bà con Nhân dân.

7.3. Đề nghị Chính quyền địa phương làm việc với Ban Quản lý Dự án huyện về việc mượn, để trả lại Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi Đơn vị thi công công trình nước sạch tại Trung tâm Hành chính mới.

*** UBND xã trả lời như sau:** UBND xã đã làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ. Hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân được thu hồi nhằm mục đích chỉnh lý biến động do ảnh hưởng bởi việc thi công công trình nước sạch, sau khi thực hiện xong việc chỉnh lý sổ, UBND xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trả lại cho các hộ dân theo đúng Quy định.

7.4. Đề nghị Chính quyền địa phương làm việc với hộ ông Trương Minh Truyền, thường trú tại xã Ba Dinh, lên xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, chưa có Giấy tờ hợp pháp để buôn bán làm ăn, nên bà con Nhân dân tại thôn Gò Khôn có ý kiến phản ánh, dư luận.

*** UBND xã trả lời như sau:** Trường hợp hộ ông Trương Minh Truyền, tự ý xây dựng nhà ở trái phép tại thôn Gò Khôn, UBND xã đã thực hiện lập Biên bản và cho ký cam kết theo Quy định.

7.5. Hiện nay, các Đơn vị thi công trên địa bàn xã không có bãi thải, tập kết vật liệu xây dựng, nên đổ thải bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nông thôn, nguy cơ sạt lở đất cao.

*** UBND xã trả lời như sau:** Nội dung này, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện lập Biên bản vi phạm và tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Quy định. Ngoài ra, UBND xã đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBMTTQVN xã tiếp tục quan tâm xem xét, chọn vị trí bãi thải (giai đoạn 2) tại địa phương để Đơn vị thi công - công trình làm tốt hơn và làm sớm hơn không ảnh hưởng đến lĩnh vực môi trường (vì chỉ còn tháng 7 và tháng 8 nên thời tiết thuận lợi) và mong khẩn trương công trình sớm hoàn thành trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND xã. UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận, Hội, đoàn thể xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thật